



ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๒๕๓๐

ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวังยาง/นาทม) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๒๓.๒/ว ๗๑๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๘๘  
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครพนม ได้แจ้งประกาศรับสมัครการสรรหาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. แจ้งว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ลงนามประกาศ เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น จังหวัดนครพนมจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ [www.dlalocalapp2564.com](http://www.dlalocalapp2564.com)

/เพื่อปิด...

เพื่อปิดประกาศในที่เปิดเผย เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลในพื้นที่ดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรมพล ต่อระง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐

ผู้ประสาน (นายมนัสชัย โคตรพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙๗๙๔๙๘๖๔)



สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี  
 เลขทะเบียน 5199 วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เวลา  
 ผ.บ.  ก.จ.  ก.ท.  ก.ม.  ก.ส.  ก.ง.

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ส.ฟ

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท.  
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

เรียน ประธาน ก.จ.จ. และ ก.ท.จ. ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔. ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๖. ประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเมืองพัทยามีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่คณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรับสมัครการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งต่างๆ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ประกาศรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยามีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา โดยกำหนดวันสรรหาภาคความเหมาะสม ไปแล้ว นั้น

/สำนักงาน...

สำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ขอเรียนว่า คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้มีประกาศดังต่อไปนี้

๑. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๒. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๓. ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบภาคความเหมาะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เว็บไซต์ [www.dla.localapp2564.com](http://www.dla.localapp2564.com) เพื่อปิดประกาศในที่เปิดเผย เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. และ ก.ท.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๓๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th



ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

ตามที่ มีประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้รายงานว่าการผลิตข้อสอบ การเขียนโปรแกรมคำสั่งประมวลผลและการตรวจข้อสอบภาคความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องและตรงกับชุดข้อสอบของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นเหตุให้การประมวลผลและตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับชุดข้อสอบ ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จึงอาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพิ่มเติม

- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมตามข้อ ๑ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/ ๓. สำหรับ...

๓. สำหรับระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาในการเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้ารับการสรรหามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่สรรหาตามที่กำหนดในข้อ ๒ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสรรหาจะถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาในครั้งนี้อาจตั้งแต่นั้นและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง การขออุทธรณ์ผลการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ หรือภาคความเหมาะสม ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะขออุทธรณ์ผลการสรรหาของตนเองได้ หลังจากที่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร



ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

ตามที่ มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้รายงานว่าการผลิตข้อสอบ การเขียนโปรแกรมคำสั่งประมวลผลและการตรวจข้อสอบภาคความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องและตรงกับชุดข้อสอบของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นเหตุให้การประมวลผลและตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับชุดข้อสอบ ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จึงอาศัยอำนาจตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติประกาศเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพิ่มเติม

- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมตามข้อ ๑ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/ ๓. สำหรับ...

๓. สำหรับระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาในการเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้ารับการสรรหามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่สรรหาตามที่กำหนดในข้อ ๒ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสรรหาจะถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาในครั้งนี้นำมาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง การขออุทธรณ์การสรรหาภาคความรู้ความสามารถ หรือภาคความเหมาะสม ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะขออุทธรณ์ผลการสรรหาของตนเองได้ ภายหลังจากมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร





ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

ตามที่ มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รับสมัครสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้รายงานว่าการผลิตข้อสอบ การเขียนโปรแกรมคำสั่งประมวลผลและการตรวจข้อสอบภาคความรู้ความสามารถไม่สอดคล้องและตรงกับชุดข้อสอบของผู้เข้ารับการสรรหา เป็นเหตุให้การประมวลผลและตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงกับชุดข้อสอบ ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารของพนักงานเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใสเกี่ยวกับการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จึงอาศัยอำนาจตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ และข้อ ๑๑ คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติประกาศเพิ่มเติมรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพิ่มเติม

- ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมตามข้อ ๑ รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/๓. สำหรับ...

๓. สำหรับระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาในการเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสม โดยการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้ารับการสรรหามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่สรรหาตามที่กำหนดในข้อ ๒ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการสรรหามีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสรรหาจะถือว่าผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสรรหาในครั้งนี้อย่างตั้งแต่นั้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง การขออุทธรณ์ผลการสรรหาภาคความรู้ความสามารถ หรือภาคความเหมาะสม ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาจะขออุทธรณ์ผลการสรรหาของตนเองได้ หลังจากที่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาล  
ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร